

ด่วนที่สุด

ที่ กจ (ศปถจ) ๐๐๒๑/ว ๐๘๙



ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน
จังหวัดกาญจนบุรี ถนนแสงชูโต

กจ ๗๑๐๐๐

๒๕ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง แนวทางการดำเนินการสวมหมวกนิรภัย ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี

เรียน คณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดกาญจนบุรี ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอำเภอทุกอำเภอ และหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ

อ้างถึง คำสั่งจังหวัดกาญจนบุรี ที่ ๑๖๘๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย สรุปผลการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล
ปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๗

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยจังหวัดกาญจนบุรี โดยศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดกาญจนบุรี ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อบูรณาการภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๗ รวม ๗ วัน สามารถวิเคราะห์ได้ว่า รถจักรยานยนต์ เป็นพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด แต่สวมหมวกนิรภัยเพียง ๓๗.๕ % มีความรุนแรงทำให้มีผู้เสียชีวิต ๘ ราย จากผู้เสียชีวิตจำนวน ๑๐ ราย และผู้เสียชีวิต ๘ รายดังกล่าว สวมหมวกนิรภัยเพียง ๔ ราย และอันดับจำนวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุและจำนวนผู้บาดเจ็บ (Admit) จังหวัดกาญจนบุรีอยู่ในอันดับที่ ๑ ของประเทศ

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดกาญจนบุรี ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการตามแนวทาง ดังนี้

๑. ให้ทุกส่วนราชการ สถานศึกษา สถานพยาบาล หน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สถานประกอบการและนิคมอุตสาหกรรม ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี เป็นพื้นที่สวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ หรือกำหนดมาตรการองค์กรและมาตรการอื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร

๒. ให้หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย อย่างเข้มงวดจริงจัง โดยนำระบบเทคโนโลยี เช่น กล้องวงจรปิด CCTV มาสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมาย กับผู้ที่ไม่สวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่

๓. ให้สื่อประชาสัมพันธ์ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีทุกหน่วยงาน รมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ผ่านทาง Social Media หรือสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ โดยเน้นให้ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงาน ผู้นำองค์กร และผู้นำชุมชน ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามกฎจราจร โดยเฉพาะการสวมหมวกนิรภัย ทุกครั้งที่มีการขับขี่รถจักรยานยนต์

๔. ให้ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายงานผลการดำเนินงานให้ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนอำเภอทราบ และให้ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอ รายงานผลการดำเนินงานให้ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดทราบ ทุกครั้งที่มีการประชุม

/ทั้งนี้...

ทั้งนี้ ให้ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอำเภอแจ้ห่มแจ้งให้ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ และดำเนินการตามแนวทางดังกล่าวด้วย

จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ



(นายอิสรณ์ อินทร์ตรา)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี

ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยความสะดวกความปลอดภัยทางถนนจังหวัดกาญจนบุรี



สิ่งที่ส่งมาด้วย

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด

สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการศูนย์อำนวยความสะดวกความปลอดภัยทางถนนจังหวัดกาญจนบุรี

โทร/โทรสาร ๐ ๓๔๕๑ ๕๙๙๘, ๐ ๓๔๕๑ ๖๗๙๕

